

KHUYẾN NGHỊ CHUNG SỐ 10

LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 10 NGÀY THÔNG QUA CEDAW*

Ủy ban về Xoá bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ

Xét rằng ngày 18 tháng 12 năm 1989 đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 10 ngày thông qua Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

Hơn thế nữa, trong khoảng thời gian 10 năm qua, Công ước này đã chứng tỏ là một trong những văn kiện hiệu quả nhất mà Liên hợp quốc đã thông qua nhằm mục đích tăng cường sự bình đẳng giới trong xã hội tại các quốc gia thành viên.

Nhắc lại Khuyến nghị chung thứ 6 (phiên họp thứ bảy, 1988) về bộ máy nhà nước và sự tuyên truyền phổ biến hiệu quả.

Khuyến nghị rằng, nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 10 ngày thông qua bản Công ước này, các quốc gia thành viên cần xem xét:

1. Tổ chức các hoạt động bao gồm các hội nghị, hội thảo chuyên đề để phổ biến CEDAW bằng những ngôn ngữ chính và cung cấp thông tin về Công ước ở nước mình.

2. Mời các tổ chức phụ nữ ở cấp quốc gia của nước mình hợp tác trong các chiến dịch truyền thông về Công ước và việc thực hiện Công ước và khuyến khích các tổ chức phi chính phủ quốc tế, khu vực và quốc gia, tuyên truyền về Công ước và việc thực hiện Công ước.

3. Khuyến khích hành động nhằm đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Công ước, đặc biệt là Điều 8, về sự tham gia của phụ nữ vào tất cả các cấp hoạt động của Liên hợp quốc và hệ thống Liên hợp quốc.

4. Đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc tổ chức lễ kỷ niệm 10 ngày Công ước này được thông qua, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, xuất bản và phổ biến các tài liệu in và các tài liệu khác về Công ước và việc thực hiện Công ước bằng tất cả những ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, xây dựng các phim tài liệu truyền hình về Công ước, đồng thời cung cấp những nguồn lực cần thiết cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Trung tâm về Phát triển xã hội và các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc tại Viên tiến hành phân tích thông tin do các quốc gia thành viên Công ước cung cấp để cập nhật và xuất bản báo cáo của Ủy ban (A/CONF. 116/13), bản báo cáo này đã được xuất bản lần đầu

* Phiên họp thứ 8 (1989)

tiên đề dùng cho Hội nghị toàn thế giới về phụ nữ có chủ đề: Bình đẳng, hoà bình và phát triển mà đã được tổ chức tại Nai-rô-bi năm 1985.

